

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

(รอบ ๖ เดือนแรก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา ๔. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกครั้ง ๓. มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา ๔. มีการรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสาวศุขยา ผลประเสริฐ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทปฏิบัติกันในสังคม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไม่รับหรือถาพนำถึงการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้น แต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ใช้บัตรอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการ สร้างเสริมทัศนคติ ในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้รับทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่มีผู้ใดรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ผลการดำเนินงาน	พนักงานทุกคนไม่มีผู้ใดรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ผู้รายงาน	นายสาวดุขยา ผลประเสริฐ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔